

Chủ động ứng phó với bất lợi trong sản xuất

Dự báo rét đậm, rét hại, xâm nhập mặn tăng cao, sâu bệnh hại diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân năm 2021. Vì vậy, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chủ động cơ cấu giống hợp lý, tuân thủ lịch thời vụ với quyết tâm đạt trên 528.000 tấn lúa trong vụ xuân.



Ngành Nông nghiệp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các loại vật tư nông nghiệp chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2021.

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh gieo cấy 74.500ha lúa, giảm trên 1.000ha so với vụ xuân năm 2020. Các địa phương tập trung gieo mạ trước tết Nguyên đán, đối với vùng cấy lúa Nhật và gieo trồng cây màu hè, gieo mạ từ 10 - 15/1/2021; giảm trên 1.000ha so với vụ xuân năm 2020. Các địa phương tập trung gieo mạ trước tết Nguyên đán, đối với vùng cấy lúa Nhật và gieo trồng cây màu hè, gieo mạ từ 10 - 15/1/2021; cây khi mạ đạt 2,5 - 3 lá; kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2/2021. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay lượng mưa trên hệ thống các sông tiếp tục thiếu hụt từ 20 - 40% so với bình quân hàng năm, lượng dòng chảy về các hồ chứa thiếu hụt so với dung tích thiết kế; trong khi đó mực nước triều năm nay dâng cao hơn từ 60 - 70cm so với cùng kỳ năm ngoái dẫn đến tình trạng nhiễm xâm nhập rất sâu gây khó khăn cho việc lấy nước đở ải, làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân năm 2021. Dưới tác động của hiện tượng

La Nina, không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, nhiệt độ xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm; đặc biệt các đợt rét đậm, rét hại kéo dài tập trung đúng vào thời kỳ gieo cấy lúa xuân. Bên cạnh đó, các đối tượng sâu bệnh, dịch hại nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên cây trồng, nhất là bệnh lùn sọc đen, sâu keo mùa thu và bệnh dịch tả lợn châu Phi; dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương đang tập trung cao cho nhiệm vụ lấy nước, làm đất gieo cấy lúa xuân bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Các huyện, thành phố và các công ty thủy nông của tỉnh đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng, tập trung nạo vét các cống, kênh mương, tôn cao bờ vùng bờ thửa vì tổng khối lượng dự kiến trên 2,7 triệu mét

khối; cải tạo, sửa chữa, xây mới 502 trạm bơm; sửa chữa 67 cống dưới đê, trên 2.000 cống đập nội đồng; kiên cố hóa 23,7km kênh mương; giải phóng trên 15 triệu mét vuông bề mặt trên hệ thống sông trực. Đến thời điểm này, việc đào đắp, nạo vét kênh mương, giải phóng dòng chảy đã cơ bản được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước phục vụ gieo cấy. Cùng với việc thực hiện tốt chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, cần có kế hoạch gieo cấy, lịch thời vụ, các địa phương, các công ty thủy nông đã xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch lấy nước phù hợp với các đợt xả nước hồ thủy điện, bảo đảm có đủ nguồn nước có chất lượng. Ngành Nông nghiệp cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ xuân, trong đó yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm để an sản xuất vụ xuân, vụ hè đã ban hành trong điều kiện vụ xuân rét,

khẩn trương cây lật đất, vệ sinh đồng ruộng; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chấp hành cơ cấu giống lúa, không gieo cấy trước lịch thời vụ. Đối với cơ cấu giống lúa, tùy điều kiện cụ thể, các huyện, thành phố lựa chọn sử dụng tập trung 2 - 3 giống lúa chủ lực và 1 - 2 giống bổ sung trên cơ sở mở rộng tối đa diện tích cấy giống lúa chất lượng, năng tỷ lệ lúa chất lượng cao lên 40 - 50% diện tích gieo cấy, đặc biệt ở các huyện: Tiên Hải, Thái Thụy, Kiến Xương; lựa chọn giống lúa chống chịu khả với bệnh đạo ôn, bạc lá.

Vụ xuân năm 2021, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy 11.200ha lúa, sản lượng đạt 80.600 tấn. Với mục tiêu trên, huyện đặc biệt quan tâm đến bố trí cơ cấu bộ giống, thời vụ cho từng vùng sản xuất. Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm nên huyện đặc biệt coi trọng cơ cấu bộ giống (mỗi xã bố trí sản xuất 2 - 3 giống chủ lực) trong đó tập trung vào các giống kháng bệnh đạo ôn, bạc lá tốt và có thị trường tiêu thụ ổn định như: Bắc thơm số 7, Đài thơm 8, T10, Thiên ưu 8, TBR225, TBR-1, BC15 kháng đạo ôn... Trước dự báo rét đậm, rét hại, ngành khuyến cáo 100% diện tích mạ non phải được phủ nilon đúng kỹ thuật để chống rét; không cấy lúa và sử dụng thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ xuống dưới 15°C, không gieo sạ, bố trí từ 5 - 10% mạ dự phòng và chuẩn bị thóc giống ngay để phòng bất thuận của thời tiết.

Việc tích cực triển khai các giải pháp ứng phó chủ động với những bất lợi của thời tiết, khí hậu, sâu bệnh và đưa ra những khuyến cáo kịp thời là tiền đề quan trọng để các địa phương thi thực gieo cấy lúa xuân năm 2021 trong khung thời vụ tốt nhất, tạo tiền đề giành vụ xuân thắng lợi.

VŨ THƯ Bảo vệ đàn vật nuôi

Huyện Vũ Thư hiện có tổng đàn gia súc trên 66.000 con, đàn gia cầm gần 800.000 con. Nhằm ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại, người chăn nuôi trên địa bàn huyện chủ động thực hiện các biện pháp chống rét, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi.

Xã Bách Thuận hiện có 5.500 con lợn, trong đó đàn lợn nái 500 con, đàn lợn thịt gần 2.000 con chuẩn bị cung cấp ra thị trường dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại, xã chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Đài Truyền thanh xã thường xuyên thông báo diễn biến thời tiết; tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi chú trọng phòng, chống rét cho đàn lợn. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại bảo đảm kín gió nhưng thông thoáng, tăng cường sử dụng bóng điện sưởi hoặc đốt lửa để sưởi ấm khu vực chuồng nuôi. Để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho đàn lợn, những ngày rét, gia đình không chăn thả bò ăn cỏ ngoài trời cả ngày mà chỉ thả bò ra khoảng 1 tiếng để bò không bị "cưỡng căng", còn lại sẽ cho bò ăn thức ăn dự trữ như rơm khô, cỏ voi. Chuồng trại cũng được củng cố, tránh gió lùa, chất độn chuồng như rơm, rạ, cỏ khô, vãi củi được bổ sung để đàn lợn không bị lạnh chân; vào ban đêm, gia đình đốt trấu để sưởi ấm cho bò. Mỗi con bò hiện tại có giá trị từ 10 - 15 triệu đồng nên nếu không quan tâm phòng, chống rét, để giá rét làm ảnh hưởng thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Bà Lưu Thị Thu Hoài, Quyền Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú

ret hại, gia đình tôi đã dùng bạt chắn gió lùa vào chuồng. Đầu tư hệ thống bóng điện để sưởi ấm đàn lợn. Cùng với thức ăn, chú ý bổ sung rau, bèo, chất xơ và các vi chất để đàn lợn tiêu hóa khỏe, tăng sức đề kháng, chống lại giá rét hiệu quả hơn.

Nếu đàn lợn thường được nuôi ở chuồng trại kín gió thì đàn trâu, bò thường được thả nuôi theo hình thức chăn thả tự do ngoài đồng, bờ để tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi chú trọng phòng, chống rét cho đàn lợn. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại bảo đảm kín gió nhưng thông thoáng, tăng cường sử dụng bóng điện sưởi hoặc đốt lửa để sưởi ấm khu vực chuồng nuôi. Để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho đàn lợn, những ngày rét, gia đình không chăn thả bò ăn cỏ ngoài trời cả ngày mà chỉ thả bò ra khoảng 1 tiếng để bò không bị "cưỡng căng", còn lại sẽ cho bò ăn thức ăn dự trữ như rơm khô, cỏ voi. Chuồng trại cũng được củng cố, tránh gió lùa, chất độn chuồng như rơm, rạ, cỏ khô, vãi củi được bổ sung để đàn lợn không bị lạnh chân; vào ban đêm, gia đình đốt trấu để sưởi ấm cho bò. Mỗi con bò hiện tại có giá trị từ 10 - 15 triệu đồng nên nếu không quan tâm phòng, chống rét, để giá rét làm ảnh hưởng thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Bà Lưu Thị Thu Hoài, Quyền Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú

y huyện Vũ Thư cho biết: Mùa đông năm nay được dự báo có nhiều đợt rét, nhiệt độ giảm sâu và kéo dài hơn so với cùng kỳ các năm trước. Để bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm, Trại Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật che chắn chuồng trại, sưởi ấm, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc đàn vật nuôi trong điều kiện giá rét. Đồng thời, khuyến cáo các hộ chăn nuôi giữ kín chuồng nuôi nuôi nhốt trong điều kiện giá rét. Những ngày nhiệt độ giảm sâu, trời rét, gia đình không chăn thả bò ăn cỏ ngoài trời cả ngày mà chỉ thả bò ra khoảng 1 tiếng để bò không bị "cưỡng căng", còn lại sẽ cho bò ăn thức ăn dự trữ như rơm khô, cỏ voi. Chuồng trại cũng được củng cố, tránh gió lùa, chất độn chuồng như rơm, rạ, cỏ khô, vãi củi được bổ sung để đàn lợn không bị lạnh chân; vào ban đêm, gia đình đốt trấu để sưởi ấm cho bò. Mỗi con bò hiện tại có giá trị từ 10 - 15 triệu đồng nên nếu không quan tâm phòng, chống rét, để giá rét làm ảnh hưởng thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Bà Lưu Thị Thu Hoài, Quyền Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú



Anh Nguyễn Văn Hằng, xã Việt Thuận (Vũ Thư) sưởi ấm để phòng, chống rét cho đàn lợn.

Những người phụ nữ vượt khó

Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung của họ là bản lĩnh, tự tin vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Vây là đã hơn 36 năm kể từ ngày chị Trần Thị Mẫn, hội viên phụ nữ thôn Lưu Phương, xã Tây Phong (Tiên Hải) gắn bó với người chồng khuyết tật. Từ gian khổ nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, chị Mẫn đã cùng chồng vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chị Mẫn chia sẻ: Người ta có vợ có chồng để san sẻ buồn vui, khó khăn trong cuộc sống, mình khi mới lấy chồng cũng tủi thân. Mình phải cố gắng hết sức mình. Vì yêu, vì thương chồng, con nên tôi càng cố gắng để cố gắng vượt khó khăn. Để bảo đảm cuộc sống, tôi đã nhận cấy hơn 1 mẫu ruộng, chăn nuôi thêm lợn, gà, vịt, thả cá. Tôi nhận được bao nhiêu tôi sắp xếp chi tiêu hợp lý, cho các con

học hành và tiết kiệm. Với điều kiện kinh tế còn khó khăn nên khi xã thành lập tổ thu gom rác thải tôi đã xung phong tham gia. Đến nay tôi đã 11 năm đảm nhận công việc thu gom rác thải và hiện là tổ trưởng tổ thu gom rác thải, phân loại và xử lý rác của thôn. Tôi cũng nhận chức kiêm nhiệm tham gia các phong trào của hội cũng như của địa phương. Chị thực hiện việc phân loại rác thải tại hộ cũng như phân loại trong qua trung thu gom, xử lý rác thải. Với những gia đình chưa thực hiện phân loại rác thải chị luôn

tim các cơ hội để nói chuyện và khuyên mọi người cùng thực hiện. Chị đã góp phần để thôn có 90% số gia đình đã thực hiện phân loại rác thải tại hộ. Chị Mẫn luôn được bà con quý mến, tôn trọng, được các cấp hội biểu dương, khen thưởng.

11 năm nay, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều tự tay chị Vũ Thị Liễu, thôn Châu Mỹ, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) làm. Chị Liễu cho biết: Khi mới lập gia đình, kinh tế khó khăn, hai vợ chồng tôi tích góp, vay mượn tiền để nhận mấy tre về đan cho các cơ sở. Hai vợ chồng miệt mài làm việc với mong muốn kinh tế sẽ khá hơn. Thật không may, giữa việc công việc đang có hướng phát triển thì chồng tôi qua đời. Quá đau buồn, tâm trí tôi không tập trung làm việc. Thấy hoàn cảnh của tôi, nhiều hội viên,

phụ nữ trong xã, người thân động viên sớm lấy lại tinh thần để làm chỗ dựa cho các con. Được sự giúp đỡ của mọi người, tôi xác định, nhà không còn đất ở làm trụ cột thì mình sẽ vất vả gấp đôi và càng phải nỗ lực làm nghề thì mới vực dậy nghề mà mình tâm huyết bấy lâu. Những nỗ lực của chị Liễu đã được đền đáp xứng đáng sau nhiều năm. Hiện chị làm chủ cơ sở may tre đan với gần 100 người làm. Khi chưa có dịch Covid-19, sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, bản thân chị Liễu có thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng. Chị đã xây được nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều vật dụng, nuôi dạy 2 con chăm ngoan, học giỏi.

Còn với chị Nguyễn Thị Út, thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái (Kiến Xương), lúc mới lập gia đình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng chị xác định phải phát triển kinh tế mới có tình trạng trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Năm 2006, với số vốn ít ỏi tiết kiệm được, vợ chồng chị từng bước chuyển đổi 3 mẫu ruộng thành gia trại theo mô hình VAC: đào ao thả cá

loại cá; chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả. Khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất, thị trường tiêu thụ cũng không làm anh chị lùi bước. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lấy ngân nuôi dài, gia trại của chị đã cho thu nhập hàng năm khoảng 130 triệu đồng. Ngoài phát triển kinh tế, chị còn là người mẹ đảm nuôi dạy 2 con học giỏi, có công việc ổn định. Chị cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho những người có nhu cầu, hỗ trợ cây, con giống và kỹ thuật để chị em cùng nhau vươn lên làm giàu chính đáng.

Bà người phụ nữ ba hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều là những người nghị lực, có tinh thần vượt khó, biết chất chịu đựng cơ hội để tạo dựng cuộc sống ổn định. Đó cũng là đức tính quý báu của những người phụ nữ Việt Nam ngày đêm âm thầm xây dựng tổ ấm hạnh phúc, đóng góp cho xã hội và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang.



Chị Trần Thị Mẫn chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã Tây Phong, Tây Tiến.



Cơ sở may tre đan của chị Vũ Thị Liễu (người ngoài cùng bên trái) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.



Sau nhiều năm vất vả, đến nay gia trại của gia đình chị Nguyễn Thị Út đã cho "trái ngọt".

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

vuơn lên phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện có 109 hộ nghèo, cận nghèo được nhận bò sinh kế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện giảm dần qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 4,13%, hộ cận nghèo 2,94%; đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,69%, hộ cận nghèo còn 2,45%.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp, một số khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện hiệu quả hơn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

GIẢI BÓNG RỔ...

(Tiếp theo trang 1)

Học viên Nông nghiệp; CLB bóng rổ Hưng Hà đạt giải nhì; CLB bóng rổ Hải Phòng và CLB bóng rổ Rạp Xiếc Trung ương đồng giải ba. Ở nội dung thi đấu nam, CLB bóng rổ Champion đạt giải nhất; CLB bóng rổ Gia Lâm đạt giải nhì; CLB bóng rổ Nguyễn Đức Cảnh đạt giải ba. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho VĐV nam, nữ xuất sắc nhất.

Hội sách nửa giá

Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Alpha vừa khai mạc hội sách nửa giá chào năm mới 2021.



Tại lễ khai mạc, nằm trong chuỗi hoạt động của hội sách nửa giá, các độc giả được theo dõi nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc đến từ các em thiếu nhi. Đồng thời, Công ty Cổ phần Sách Alpha đã trao tặng Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh từ sách trị giá 10 triệu đồng và trao tặng các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Bình, sinh viên của Trường Đại học Thái Bình nhiều cuốn sách ý nghĩa với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội sách nửa giá diễn ra từ ngày 31/12/2020 - 5/1/2021 tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh với 10.000 đầu sách ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, khoa học, lịch sử... từ các nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam. Giá sách bán ra được chiết khấu từ 20 - 70% so với giá bìa.